



Đức Phổ, ngày 28 tháng 6 năm 2021

THƯ

CỦA THỊ ỦY - HĐND - UBND - UBMTTQVN THỊ XÃ ĐỨC PHỔ

Đồng bào, cán bộ, chiến sĩ thân mến!

Từ ngày 25/6/2021, dịch Covid-19 đã bùng phát tại xã Phổ Châu, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ với mức độ, nguy cơ và diễn biến hết sức phức tạp. Đến nay, đã có nhiều ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng và rất nhiều người là F1, F2. Xã Phổ Châu, phường Phổ Thạnh phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 và 13 xã, phường còn lại thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đánh giá của cơ quan chức năng, dịch bệnh trên địa bàn thị xã của chúng ta có thể đã trải qua nhiều chu kỳ lây nhiễm, tốc độ lây lan rất nhanh, chưa xác định được chính xác nguồn lây nhiễm.

Vì nguồn lây nhiễm dịch bệnh từ nhiều hướng và điều không mong đợi xảy ra thì đã, đang diễn ra trên địa bàn thị xã thân yêu của chúng ta. Ngay sau khi dịch xảy ra trên địa bàn, đã có những xáo trộn nhất định trong cuộc sống, sinh hoạt hằng ngày của Nhân dân; nhưng với truyền thống đoàn kết, luôn vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, thử thách, cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời, quyết liệt, sát sao của tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị xã đã đồng sức, đồng lòng, khẩn trương thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch với phương châm "*chống dịch như chống giặc*". Những chiến sĩ áo trắng, lực lượng quân sự, công an, biên phòng, dân quân, tổ Covid-19 cộng đồng, tình nguyện viên... ở tuyến đầu đã không quản ngại ngày đêm dập dịch để bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân. Hình ảnh những bữa cơm vội thắm đẫm những giọt mồ hôi mặn chát, những phút ngả lưng nghỉ ngơi ngắn ngủi ở bất kỳ nơi nào có thể của lực lượng tuyến đầu; hình ảnh những người đồng chí, người bạn thân thương là những y, bác sĩ ở tuyến trên và các địa phương trong tình chấp nhận xa gia đình, xa con khi mới vài tháng tuổi để vào nơi tâm dịch và hình ảnh em bé thơ ngây nghiêm túc chấp hành trong bộ đồ bảo hộ nhưng vẫn lạc quan, tự tin, vẫy tay chào trước khi cùng người thân đến nơi cách ly... thật đáng trân quý biết dường nào.

Thị ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã xin trân trọng cảm ơn bà con Nhân dân trên địa bàn thị xã trong những ngày qua đã đồng sức, đồng lòng, tuân thủ thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch của cơ quan chức năng, hy sinh lợi ích cá nhân để thực hiện mục tiêu chung bảo vệ sức khỏe người thân và cộng đồng. Trân trọng cảm ơn sự hy sinh, cống hiến quên mình của lực lượng tuyến đầu; sự nghiêm túc chấp hành và hợp tác với cơ quan chức năng của những người trong diện phải cách ly; sự sẻ chia, hỗ trợ bằng vật chất và tinh thần của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài thị xã.

Với quyết tâm bảo vệ sức khỏe, sự an toàn của Nhân dân là trước hết, trên hết. Hiện nay, các cơ quan chức năng của tỉnh và thị xã đang ngày đêm khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng, truy vết nhanh, khoanh vùng gọn, cách ly ngay các trường hợp nghi nhiễm. Do vậy, Thị ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã kêu gọi toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, những người con quê hương Đức Phổ và những người bạn đang sinh sống, làm việc trên địa bàn Đức Phổ hãy bình tĩnh, không hoang mang, lo sợ, vì dịch bệnh đang trong tầm kiểm soát; hãy tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, chung sức, đồng lòng thực hiện nghiêm túc những khuyến cáo của cơ quan chức năng, nhất định chúng ta sẽ đẩy lùi dịch bệnh, sớm đưa cuộc sống của Nhân dân trở lại bình thường.

Chào thân ái và xin trân trọng cảm ơn!

THỊ ỦY - HĐND - UBND - UBMTTQVN THỊ XÃ ĐỨC PHỔ